

Xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới



Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Văn Trường (Tiến Hải) tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sau đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, toàn tỉnh có 2.900 ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp, 345 cán bộ hội chuyên trách, 2.163 chỉ trưởng, 1.936 tổ trưởng phụ nữ. Thực tế đã chứng minh nơi nào cán bộ phụ nữ nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo thì đó phong trào sẽ sôi nổi, hiệu quả và ngược lại. Tuy nhiên, để có một cán bộ hội phụ nữ tâm huyết, sáng tạo, bên cạnh năng lực của mỗi cá nhân thì rất cần sự quan tâm hỗ trợ, đào tạo cả về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ công tác hội.

Chi Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Trước yêu cầu đặt ra đối với công tác vận động phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xác định vấn đề then chốt cần tập trung thực hiện đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, trong đó, cán bộ chỉ đạo thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ: từ phát hiện nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm đến chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại Văn phòng Hội LHPN tỉnh đã có 5 cán bộ học thạc sĩ, 1 cán bộ đi học đại học chuyên môn, 5 cán bộ học cao cấp và trung cấp lý luận chính trị, 15 cán bộ học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên. Ở cấp huyện có 2 cán bộ đi học thạc sĩ, 8 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 3 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị; cấp cơ sở đã có 45 chủ tịch và phó chủ tịch được cử đi đào tạo

chuyên môn, 78 chị đi đào tạo lý luận chính trị. Trong công tác bồi dưỡng cán bộ, các cấp hội tập trung tập huấn về nghiệp vụ công tác hội cơ bản; triển khai, quán triệt việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ công tác hội trọng tâm, các đề án của Chính phủ; bồi dưỡng kiến thức chuyên đề theo chủ đề năm và các chuyên đề bổ trợ; các kỹ năng cần thiết trong công tác vận động phụ nữ, kỹ năng tham mưu, phối hợp, giám sát, phân bổ nhiệm vụ, kỹ năng tập hợp, thu hút hội viên...

Bên cạnh đó, hội LHPN các cấp tham mưu, giới thiệu những cán bộ hội xuất sắc vào cơ quan Đảng, nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã giới thiệu với Đảng kết nạp gần 4.000 nữ quần chúng ưu tú (chiếm trên 60% tổng số đảng viên được kết nạp); có 7 đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện được luân chuyển, điều động làm lãnh đạo chủ chốt của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã có 297 chị là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành LHPN cơ sở được bầu vào ban chấp hành đảng bộ, 8 chủ tịch hội tham gia ban thường vụ đảng ủy và được bầu giữ chức bí thư, phó bí thư đảng ủy xã; 224 chị hội trưởng tham gia chỉ ủy, trong đó có 69 chị được bầu là bí thư, phó bí thư chi bộ. Trong kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã có 18 chủ tịch hội LHPN cơ sở được bầu là chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp xã; 1 chủ tịch bầu là phó chủ tịch UBND xã.

Để tạo điều kiện cho đội ngũ chỉ hội trưởng, tổ trưởng có thêm nguồn thu nhập động viên chị em yên tâm công tác, gắn bó với tổ chức hội, hội LHPN cơ sở đã tích cực tham mưu để chỉ trưởng được kiêm nhiệm các chức danh có phụ cấp; phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác trợ; các kỹ năng cần thiết trong công tác vận động phụ nữ, kỹ năng tham mưu, phối hợp, giám sát, phân bổ nhiệm vụ, kỹ năng tập hợp, thu hút hội viên... Từ mô hình quỹ hàng chi Nestlé do Trung ương Hội LHPN triển khai thì các chỉ hội trưởng phụ nữ đã có thêm việc làm, thêm thu nhập. Tuy là ít nhưng thêm nguồn động viên để cán bộ hội cơ sở gắn bó, nhiệt tình trong phong trào.

Với nhiều giải pháp, đội ngũ cán bộ hội các cấp trong tỉnh đã ngày càng trưởng thành; dần trẻ hóa về độ tuổi; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được chuẩn hóa. 100% cán bộ hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo vị trí chức danh. Sau đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 99,6% chủ tịch hội cơ sở có trình độ chuyên môn trình độ trung cấp lý luận chính trị; 56,7% chị đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục nắm chắc thực trạng đội ngũ cán bộ hội để đề ra các giải pháp phù hợp, phấn đấu đạt mục tiêu: 100% cán bộ hội chuyên trách cơ sở đạt chuẩn theo vị trí chức danh trong năm 2022.

KUÂN PHƯƠNG

Đầu tháng 6/2021, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ xảy ra các vụ trộm cắp thiết bị công trình bảo đảm an toàn giao thông trên đường Thái Bình - Hà Nam. Sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã làm rõ và triệu tập các đối tượng: Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1995; Ngô Ngọc Tín, sinh năm 1991 cùng trú tại xã An Vinh (Quỳnh Phụ) và Trần Công Nhơn, sinh năm 1991 trú tại xã Đông Sơn (Đông Hưng) đến cơ quan Công an để làm việc. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên lợi dụng hai bên đường không có nhà dân, ít người qua lại, các đối tượng đã tháo hộ lan công trình bảo đảm an toàn giao thông. Trong 2 tháng 6 - 7/2021, các đối tượng đã thực hiện 10 vụ trộm cắp thiết bị trên tuyến đường này với tổng trị giá tài sản trộm cắp hơn 20 triệu đồng. Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố 3 đối tượng Dương, Tín, Nhơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Gần đây nhất, từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8/2021, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp, chủ yếu là vật nuôi. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng ban đêm và sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Nhận định đây là những đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, liêu lĩnh, gây bức xúc trong nhân dân, Công an huyện Quỳnh Phụ đã đấu tranh và làm rõ thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên là một nhóm có 4 đối tượng cùng trú tại huyện Quỳnh Phụ. Trong vòng 3 tháng, nhóm đối tượng này đã gây ra 5 vụ trộm cắp vật nuôi số lượng lớn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà.

Cùng với kết quả này, trong 10 tháng đầu năm 2021, Công an huyện Quỳnh Phụ đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra khám phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm khác. Đặc biệt, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành "điểm nóng".

Thiếu tá Phạm Văn Quyền, Phó Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ nhấn mạnh: Các loại tội phạm xâm hại sở hữu đã được kiểm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm trước, không xảy ra các vụ lừa đảo, cướp, cướp giật tài sản. Một số vụ điểm đánh bạc đã được giải quyết, điển hình là điểm đá gà tại xã Quỳnh Hải đã được triệt xóa, bắt xử lý 25 đối tượng; xác lập chuyên án đấu tranh với một số ổ nhóm trộm cắp dây cáp điện tại Công ty Thép đặc biệt Shengly, bắt khởi tố 7 đối tượng; điều tra làm rõ 2 ổ nhóm gây ra

CÔNG AN HUYỆN QUỲNH PHỤ TRIỆT PHÁ NHIỀU VỤ ÁN HÌNH SỰ, TỆ NẠN XÃ HỘI

Với quyết tâm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, lực lượng Công an huyện Quỳnh Phụ đã liên tiếp phá nhiều vụ án liên quan đến tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.



Công an huyện Quỳnh Phụ đấu tranh với đối tượng trong đường dây làm giấy xét nghiệm Covid-19 giả.

nhiều vụ trộm cắp trên nhiều địa bàn trong và ngoài huyện, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Quỳnh Phụ và công an các xã, thị trấn đã điều tra khám phá được 112/119 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện và xử lý hành chính 9 vụ/9 đối tượng vi phạm về kinh tế, phát hiện 61 triệu đồng; phát hiện xử lý hành chính 7 vụ/7 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; triệt xóa 8 điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ, xử lý 46 vụ/69 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 15,7 gam heroin và 53,6 gam ma túy đá; khởi tố 41 vụ/47 bị can, xử lý hành chính 5 vụ/22 đối tượng.

Cùng với công tác đấu tranh với các loại tội phạm, Công an huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện xử lý 1.230 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lập biên bản vi phạm với số tiền trên 1 tỷ đồng. Điều tra, làm rõ một vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông bỏ chạy, bắt, xử lý 1 đối tượng liên quan.

Đồng chí Phó Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết thêm: Để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, Công an huyện đã

phân công 21 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ công tác liên ngành kiểm soát dịch tại chốt cầu Hiệp. Ngoài ra, đơn vị thành lập 9 tổ tuần tra, kiểm tra khép kín trên địa bàn huyện nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm ANTT. Kết quả, lực lượng công an toàn huyện đã phát hiện 106 trường hợp vi phạm, trong đó bàn giao cho chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 256 triệu đồng. Đặc biệt, cuối tháng 9 vừa qua, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng để làm rõ hành vi làm giả 231 phiếu xét nghiệm Covid-19 để qua chốt kiểm soát dịch.

Thời gian tới, Công an

huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, giữ vững ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an huyện đoàn kết, hiệp đồng, lập thêm nhiều chiến công, thành tích trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

TẮT ĐẠT



Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm tra tang vật một vụ án trộm cắp.

Nhờ tích cực tìm tòi và mạnh dạn đầu tư, vợ chồng anh Nguyễn Hồng Sơn và chị Nguyễn Thị Sao, xã Hồng Minh (Hưng Hà) đã thuê lại vùng đất bãi ven sông trồng 4ha thanh long vỏ vàng, tai xanh bước đầu đã mang lại thành công và mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở vùng đất này.

Đưa chúng tôi đi thăm vườn thanh long vỏ vàng với hàng nghìn gốc đang chuẩn bị ra hoa, chị Nguyễn Thị Sao chia sẻ: Nhận thấy cây thanh long vỏ vàng có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của địa phương nên năm 2019 gia đình tôi bắt tay xây dựng mô hình với tổng chi phí hàng tỷ đồng. Dù đầu tư tốn kém nhưng tôi quyết đi tất đón đầu để sản xuất theo tiêu chí nông sản sạch gắn với xuất khẩu nhằm đưa thanh long vỏ vàng, tai xanh, ruột trắng trở thành cây trồng chủ lực ở địa phương.

Nói là làm, ban đầu gia đình chị Sao đặt mua giống từ Thái Lan về trồng, nhưng do chưa chọn lựa giống kỹ nên toàn bộ

Triển vọng cây thanh long vỏ vàng, tai xanh



Thanh long vỏ vàng, tai xanh đẹp về mẫu mã, vị ngọt.

giống bị thoái hóa, lúc đó gia đình anh chị thiệt hại trên chục tỷ đồng. Bại không nản, anh chị trực tiếp sang Thái Lan lựa chọn giống rồi sau đó tìm hiểu các loại đất, phân bón phù hợp với cây trồng và bắt đầu làm lại. Sau 3 năm đưa vào trồng thử nghiệm, lứa đầu vườn thanh long đã cho được trên 10 tấn quả, với giá bán trong nước từ 50.000 - 120.000 đồng/kg và trên 200.000 đồng khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Quả thanh long vỏ vàng có mẫu mã đẹp, lạ mắt, vị ngọt lịm, ít nước, đặc biệt không sử dụng phân hóa học, thích hợp với phân hữu cơ, vì sinh nên đạt tiêu chuẩn sạch. Một năm thanh long vỏ vàng cho thu hoạch 4 vụ, sản lượng tăng dần theo những năm tiếp theo, tuổi thọ của cây từ 10 - 15 năm tùy theo công chăm sóc. Dự kiến vườn thanh long của anh chị sẽ cho thu hoạch tiếp vào tháng 4/2022. Nếu thời tiết thuận lợi,

anh chị sẽ thu 5 - 6 tỷ đồng/ha. Hiện tại, mô hình của chị Sao đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động trong xã, vào thời kỳ thu hoạch, làm cỏ, chị còn thuê thêm 80 lao động làm việc theo vụ với giá 150.000 đồng/ngày. Chị Lê Thị Nga, thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh chia sẻ: Tôi làm việc ở đây từ khi gia đình chị Sao xây dựng mô hình. Công việc này đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nên bản thân tôi cũng phải tỉ mỉ, học hỏi để làm. Trong quá trình học việc đều được anh chị hướng dẫn cụ thể. Đến nay, vườn thanh long đang phát triển tốt hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Bùi Văn Vũ, Giám đốc HTX DVNN xã Hồng Minh cho biết: Mô hình của gia đình chị Nguyễn Thị Sao được đầu tư bài bản, khoa học, từ thiết kế vườn đến hệ thống tưới và cả những cột đèn chiếu sáng. Đây là loại cây trồng rất mới, độc, lạ trên địa bàn xã. Qua đánh giá, chúng tôi thấy, bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả tương đối cao, mở hướng lựa chọn mới cho bà con nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu

cây trồng, phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân học tập để nhân giống ở nhiều mô hình nhằm hướng tới xây dựng thương hiệu Kim Liong Phật Thủ của xã Hồng Minh.

Áp ủ của chị Sao và anh Sơn là tiếp tục thuê khoảng 30ha đất liền vùng để trồng thanh long vỏ vàng kết hợp với trồng hoa cúc làm trà và trồng dâu tây xuất khẩu theo quy mô lớn. Bên cạnh đó, anh chị mong muốn sẽ xây dựng khu trải nghiệm, nghỉ dưỡng tạo để phát triển du lịch ngay tại quê hương.

Thích ứng với thổ nhưỡng ở địa phương, triển vọng hiệu quả kinh tế cao, thị trường ưa chuộng, cây thanh long vỏ vàng, tai xanh được xem như "lời giải" cho bà con nông dân xã Hồng Minh và các vùng lân cận trong bài toán tìm cây trồng phù hợp để chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm hướng đến sản xuất hàng hóa và xuất khẩu.

THANH THUY